



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ที่ AQUA-014/SET-006/67

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ AQUA-W3

เรียน ท่านผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (AQUA-W3)

ตามที่ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) จำนวน 2,956,228,261 หน่วย อายุ 2 ปี นับจากวันที่ 2 มิถุนายน 2565 และวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของการใช้สิทธิ AQUA-W3 ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
วันกำหนดการใช้สิทธิ	31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	16 พฤษภาคม 2567 - 30 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.30 น.
ราคาการใช้สิทธิ	1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตรากำไรการใช้สิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

เอกสารในการยื่นความจำนง

- ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (แบบฟอร์มสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัทฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.aquacorp.co.th)

- ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- หลักฐานการชำระเงิน โดยสามารถชำระเงินสด, เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ โดยส่งจ่ายชื่อบัญชี

"บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน"

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา : ถนนรัชดาภิเษก 15

เลขที่บัญชี : 766-1-00853-3

โดยแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ใช้สิทธิ หรือเช็คจะต้องลงวันที่ส่งจ่ายไม่เกินวันที่ 28 พฤษภาคม 2567



หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1.	บุคคลสัญชาติไทย	:	สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.	บุคคลต่างด้าว	:	สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาบัตรหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.	นิติบุคคลในประเทศ	:	สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.	นิติบุคคลต่างประเทศ	:	สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นโดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.	คัสโตเดียน (Custodian)	:	สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมิใช่ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียนหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21, เลขที่ 121/68-69 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400 ,โทรศัพท์ 02-0418888 ต่อ 8804

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ